

นายจตุชัย ชนะมาร. (2553) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร

โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (อิฐหม้ออุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4

การค้นคว้าอิสระ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (อิฐหม้ออุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (อิฐหม้ออุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรธานี เขต 4 จำนวน 190 คน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 80 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผ่านการตรวจค่าอำนาจจำแนกและหาค่าความเชื่อมั่น ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ผู้วิจัย ได้นำแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จำนวน 80 ชุด และได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห์หาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์โดยวิธีทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงนำไปเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's Post hoc Comparison)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ศิรัจฉิมโอบอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน พบว่าเป็นเพศหญิง มีจำนวนมากที่สุด คือจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี มีจำนวนมากที่สุด คือ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0

2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ศิรัจฉิมโอบอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ศิรัจฉิมโอบอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบริหารทั่วไป ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ การบริหารวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การบริหารงานบุคคล

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ศิรัจฉิมโอบอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตามสถานภาพ จำแนกตามเพศและอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ศิรัจฉิมโอบอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำแนกตามเพศและอายุ โดยภาพรวมและทุกด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05